

# รถร่วมชง'ปตท.'อุ้มต้นทุนเอ็นจีวี

**กรุงเทพธุรกิจ ● รถร่วม ขสมก.ซึ่มพิษ**  
ต้นทุนก๊าซเอ็นจีวีพุ่ง ชง ปตท.เพิ่มส่วนลด  
ขายปลีก 0.62 บาท พร้อมขอขยายวงเงิน  
บัตรส่วนลดเติมก๊าซเป็น 5 หมื่นบาท หวัง  
แก้ปัญหาพุงต้นทุนระยะสั้น หลัง "อาคม"  
สั่งเบรกขึ้นค่าโดยสาร

นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย  
ภายหลังหารือร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการ  
การรถโดยสารประจำทาง และสมาคม  
พัฒนารถร่วมเอกชน เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่  
ผ่านมา โดยระบุว่า กระทรวงเข้าใจถึง  
ปัญหาของผู้ประกอบการที่ต้องแบกรับ  
ภาระต้นทุน แต่เนื่องจากปัจจุบันแนว  
โน้มราคาน้ำมันอยู่ในช่วงขาลง จึงขอให้  
ชะลอการปรับขึ้นค่าโดยสารออกไปเพื่อ  
รอศึกษาโครงสร้างต้นทุนที่จะแล้วเสร็จ  
ในเดือน ก.ค.นี้

ขณะที่ปัญหาต้นทุนเพิ่มขึ้นจากกรณี  
ที่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ปรับขึ้น

ราคาก๊าซเอ็นจีวีอีกกิโลกรัมละ 0.62 บาท  
เมื่อช่วงเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา เบื้องต้นได้  
หารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน และพบ  
ว่าการปรับขึ้นราคาดังกล่าวเป็นการปรับขึ้น  
ตามคุณภาพก๊าซ โดยยืนยันว่าก๊าซใหม่จะ  
ช่วยลดต้นทุนขนส่ง เพราะทำให้ระยะ  
การวิ่งเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังทำให้ที่รอรับการ  
เติมก๊าซลดลง

"ข้อเสนอขอเพิ่มสิทธิในบัตรเติม  
ก๊าซเอ็นจีวีที่ปัจจุบัน ปตท.ให้สิทธิ  
ผู้ประกอบการขนส่งรับส่วนลดราคาขาย  
ปลีกก๊าซกิโลกรัมละ 3.50 บาท กรณีเติม  
ก๊าซไม่เกินเดือนละ 3.5 หมื่นบาท ซึ่งทราบ  
ว่าขณะนี้ปตท.อยู่ระหว่างการประชุมบอร์ด  
เพื่อพิจารณา แต่จะมีการขยายกรอบวงเงิน  
เติมก๊าซที่จะได้รับสิทธิส่วนลดหรือไม่  
เป็นอำนาจของบอร์ด ปตท."

ด้าน นางภัทราวดี กลุ่มมจธ  
นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสาร  
ประจำทาง (รถร่วม ขสมก.) กล่าวว่า

สมาคมจะให้ความร่วมมือชะลอการปรับ  
ขึ้นค่าโดยสารออกไปก่อน แต่เชื่อว่า  
ผลการศึกษาจะต้องออกมาให้ปรับขึ้น  
แน่นอน เพราะภาระต้นทุนเพิ่มขึ้นจริง  
ซึ่งขอยืนยันว่ายังไงก็ต้องปรับราคาขึ้นอีก  
4 บาทตามที่เสนอ ซึ่งหากกระทรวงไม่ให้  
ปรับราคา ก็อาจจะต้องเรียกประชุมร่วม  
สมาชิกเพื่อกำหนดท่าทีต่อไป

นอกจากนี้ สมาคมยังเสนอขอให้  
ปตท.พิจารณาปรับเพิ่มวงเงินเติมก๊าซ  
ที่จะได้ส่วนลด จากเดิมต้องเติมไม่เกิน  
3.5 หมื่นบาท เป็นเติมไม่เกิน 5 หมื่นบาท  
จึงจะได้ส่วนลดเพื่อช่วยลดภาระต้นทุน  
รวมทั้งขอเพิ่มอัตราส่วนลดราคาขาย  
ปลีกก๊าซเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 0.62 บาท  
ซึ่งจะทำให้ส่วนลดราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น  
จากกิโลกรัมละ 3.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ  
4.12 บาท เพราะส่วนลดที่ให้ผู้ประกอบการ  
ปัจจุบันไม่ครอบคลุมต้นทุนปรับเพิ่มขึ้น  
ล่าสุด